

Có thể là từ 3,000 năm trước đây. Những tác phẩm nghệ thuật Minoan cho thấy phụ nữ ở trên từ năm 1500 trước Công nguyên.

Hơn một tuần trước, các bức ảnh về nữ hoàng Kate Middleton được tạp chí Closer đăng tải đã tạo ra nhiều chủ đề nóng, một phần vì Kate Middleton là một phụ nữ nổi tiếng, phần khác vì gia đình hoàng gia nộp tiền kiển, đòi tạp chí này không được tiếp cận cho thấy hình ảnh những bức ảnh của người con dâu trẻ.



Hoàng tử William và Kate Middleton ở Marau, tỉnh Guadalcanal, quần đảo Solomon. (Hình: Mark Large/Getty Images)

Theo chân Closer, tạp chí Chiếu Ý Địa Lữ cũng vào cuộc. Biên tập viên Alfonso Signorini đưa tranh đòi quyền được tiếp cận phần lớn những hình ảnh này, lý luận rằng chúng là “tin sốt dẻo báo chí, một scoop quan trọng” như đó khiến Công nương Kate được xem như một người đàn bà “bình thường.”

Khả năng, Công nương Kate Middleton không phải là một thẩm phán dân.

Một thẩm phán phán quyết rằng tạp chí Closer phải trả ngay những hình ảnh gây tranh cãi của Kate Middleton cho hoàng gia Anh vào sáng Thứ Ba. Luật sư của tạp chí cãi rằng những hình ảnh của họ không vi phạm từ do cá nhân vì người trẻ đã không còn bài bác tại Âu Châu từ lâu.

Phiên tòa, luật sư của tạp chí Closer cãi thua. Những công luận, ít ra là công luận theo lối bình của một số trong giới truyền thông không đáng kể đó.

Tôi Anh, ký giả Florence Williams của tờ The Guardian viết:

“Cho đến giờ thì chúng ta đã được nhìn Kate Middleton khoe hũu như gần hết thân thể, qua chiếc bikini thiêu u vĩi. Bất t bao người đã tng ái m b người như người tròn trĩa của nàng, thì tôi sao giờ đây lại la làng lên khi công chúng được nhìn rõ hũn m t chút nã?”

Ký giả Veronica S. của tờ Daily Beast, mà a mai rng, hôm Ch Nh t tr c đó m t nhóm ph n thu c ngôi làng Marau nh tí, thu c Solomon Islands, đã đón vĩ công n ng này và chng cô là Prince William trong m t nghi l long trng, trong đó h hoàn toàn đ người tr n, đeo vòng hoa nh y múa trong váy Hula, mà “chng th y Kate b t mĩn” gì c .

Còn CBS News tng trình rõ ràng hũn, là trong nghi l đón ti p này, hai vĩ chng tr hoàng gia Anh, nh t là Công n ng Kate Middleton “c i khúc khích có vĩ r t thú vĩ” tr c các b người tr n của ph n Marau.

Sĩ ki n trên khi n ký giả Brian Palmer, của t p chí online Slate k t lu n rng m t sĩ nĩ trên th gi i, vĩ c ph n tr n là vĩ c bình th ng. Và đ bài bình lu n của mình đ c thuyết ph c hũn, Palmer đ a ra nhi u chng c rng qu tình vĩ c người tr n của ph đã không còn b bài bác tĩ Âu Châu t lâu.

T lâu là t bao giờ ?

Có th là t 3,000 năm tr c đây. Người tác ph m ngh thu t Minoan cho th y ph n tr n t năm 1500 tr c Tây l ch.

T các b c tng n th n đ người tr n và người l n đ c th t th i bình minh của văn minh nhân lo i, gi i sĩ gia cho rng ph n th i th ng c (ancient) ch đ người tr n trong nh ng nghi l tôn giáo. Tuy nhiên nhi u hình nh người tr n của ph n trong sinh ho t hàng ngày, cho th y người tr n là chuy n r t đ c ph bi n.

Chong hon, phía bên kia Đoa Trung Hoi, nhieu hình nh cho thoy pho nđo Ai Cóp thoc ngoc di n váy rít mđi miu diem dúa, hoc che ngoc hay hđngoc, tùy theo hđng và ý thích của ngocđi thit kđ thđi trang.

Thđ rđi vài thđ kđ sau đó, bđngoc của đàn bà trđ thành phđn cđ thđ rđt đđi riêng tđ, đđn nđi phđ nđ cđ Athens phđi mđc nhđng chiđc áo đđm dài kín chân, và đ phđn trên cđa cđ thđ, nhieu u đđp vđi che đđn nđi không còn thoy đđđc hình đđng cđa bđngoc. Đđn khođng giđa thiên niên kđ đđu tiên trđđc Tây đđch, trang phđc cđa phđ nđ trđ nên táo bđo hđn, có thđ đđ đđi đđi, nhđng bđngoc luôn luôn đđđc phđ kín.

Mđt lođt các tác phđm đđiêu khđc cho thoy rđng ngay cđ nđ thđn Hy đđp trđ nên rđt rđ hđn vđ viđc phđ bđy bđngoc của hđ trong thđi gian này. Aphrodite Cnidus, do đđiêu khđc gia Hy đđp (Athens) Praxiteles thđc hiđn trong thđ kđ thđ 4 trđđc Tây đđch, mô tđ nđ thđn khđa thân che cđ quan sinh đđc, nhđng đđi đđngoc tron. Trong nhđng bđc tđđc bđt chđđc đđđc khđc trong nhieu thđ kđ tiđp theo, ngđđi ta thoy vđ nđ thđn sđ đđng bàn tay cđa cô đđ che bđt đđi mđt bên ngoc. Sđ tiđn hóa cđa nhđng tác phđm đđiêu khđc cho chúng ta chđng cđ mđnh mđ là ngđđi xđa đđ bđt đđu cđm thoy sđ khiem tđn đđi hđi phđ nđ phđi che kín bđngoc, và đđn dà hđngoc là đđi u cđm kđ.

Tđng đđp quý tđc Pháp là giđi ngđđi đđu tiên thách thđc đđi u quy tđc này. Trong nhđng năm 1300, cđ áo bđt đđu trđ xuđng đđ mđt tđc đđ ngày càng sâu và càng nhanh, đđng thđi y phđc phđ nđ trđ nên chđt hđn, ôm sát mình hđn, đđ đđ cđ nhđng đđđng cong giđi cđm, và phđ bđy nguyên hình dáng cđa đđi vú.

Agnès Soler, ngđđi tình cđa Vua Pháp Charles đđ VII, đđ gây sđc cho cđ triđu đđnh khi xuđt hiđn trong mđt bđc tranh vđ phđi bđy đđ đđ nguyên mđt bên ngoc vào cuđi năm 1400. Nhđng ngđđi phđ nđ khiêu khđch nhđt cđa Venice và Anh đđđc cho là đđ phđi ngoc tron khi bđđc đđ trên đđđng phđ trong thđ kđ sau đó.

Thđm chí có ngđđi còn giđi ý rđng ngay chính Nđ hoàng Elizabeth đđ I đđ đđ đđ gđn nhđ hđt bđngoc của mình cho khách thoy trong các buđi tiđp tđn.

Thăng trầm của một phụ nữ đến người trẻ

Tác Giả: Hà Giang

Thứ Sáu, 05 Tháng 10 Năm 2012 08:08

Ký giả Palmer kết luận rằng nếu hiểu rõ lịch sử trên, có thể công nhận rằng Kate Middleton sẽ cảm thấy bất bình phiến.

Người khác nói có thể nàng không buồn gì lắm đâu. Vì nàng đã cảm nhận khúc khích khi thấy bộ người trẻ của nhà người phụ nữ Marau cớ mà.